



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอโนนโสม จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภทคุณวุฒิ สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดประเมินสมรรถนะ สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และกำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปนั้น

โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน แบบปรนัย ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อนจึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามรายการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

เวลา/สถานที่	รายการสมรรถนะ	หมายเหตุ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑) บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย จำนวน ๒๐ คะแนน ๒) ไหวพริบ ปฏิภาณ เซอร์วิญญา จำนวน ๒๐ คะแนน ๓) ประสบการณ์การทำงาน จำนวน ๒๐ คะแนน ๔) ทักษะจิต แรงจูงใจ จำนวน ๒๐ คะแนน ๕) ความสามารถพิเศษ จำนวน ๒๐ คะแนน	

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ได้ดำเนินสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภทคุณวุฒิ สังกัดกองช่าง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าสอบ ดังนี้

- (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- (๒) นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อตัวในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย

(๓) ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น.

(๔) ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะอื่น หากผู้ใดไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งการให้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ สุขเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

.....

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ ประเภทคุณวุฒิ สังกัดกองช่าง มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑.	นางแสงจันทร์ ทองขำ	๐๒	

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ สุขเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี